



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๔

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๘๑,๑๑๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ กระจายทางร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

● พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556

น.ส.ปรารถนา คงสำราญ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ มศว มีประสบการณ์ในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไว้วางใจให้ มศว ทำโครงการนี้ต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้เน้นกิจกรรมหลากหลาย โดยจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรื่องคือ การผลิต การตลาด และการออกแบบ ให้ผู้ประกอบการเลือกหัวข้อจาก 1 ใน 3 ที่คิดว่าตัวเองต้องการเสริมศักยภาพในการผลิตให้ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น จากนั้น มศว จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในหัวข้อที่ผู้ประกอบการต้องการ ตอนนี้มีผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าอิสลามประมาณ 70 รายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งตอนนี้ทางโครงการได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเลือกผ้าอิสลาม ได้มีโอกาสพบปะลูกค้าได้กว้างขึ้นกว่าเดิม ถือเป็นกาเปิดตลาดเสื้อผ้าอิสลามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

น.ส.ปรารถนา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางศูนย์บริการวิชาการได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อหาพื้นที่บริเวณสวนจตุจักร เพื่อนำเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแต่ละรายให้เขาได้มีโอกาสพบปะผู้ซื้อโดยตรง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้

ซื้อ รายย่อยและผู้ซื้อรายใหญ่ นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม หรือ Muslim Fashion Contest 2013 ขึ้นด้วย เพราะต้องการยกระดับการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมภายใต้แนวคิด รังสรรค์ใหม่ เอกลักษณ์ไทยมุสลิมหรือ ORIGINALITY THAI MUSLIM

“อยากเห็นเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายมุสลิมที่อยู่บนแนวทางการสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไทยมุสลิม ปีนี้เราต้องการให้นำออกแบบหรือผู้ประกอบการที่โจทย์การออกแบบให้ได้ว่าไทยมุสลิมควรมีตัวตน การแต่งกายที่ทำให้รู้ว่าเป็นไทยมุสลิม เป็นอย่างไร ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ที่ผ่านมามีเห็นการออกแบบกว้างๆ เสื้อผ้ามุสลิมจากที่ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เห็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของการออกแบบเครื่องแต่งกายไทยมุสลิม หากการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทยยังไม่ยกระดับการออกแบบเพื่อให้เห็นตัวตนของมุสลิมในประเทศไทย เราก็จะสู้ตลาดในประเทศอื่นๆ ที่มีการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมระดับแนวหน้าอย่างในประเทศตุรกีไม่ได้ ซึ่งหมายถึงรายได้จากส่วนนี้ของเราจะลดลงด้วย ดังนั้นรูปแบบการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 จึงเปลี่ยนไปจากเดิม ที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลในการทำโครงการพบว่าผู้ประกอบการเลือกผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าใน

ต่างประเทศและการออกแบบเพื่อให้เห็นตัวตนของมุสลิมในประเทศไทยก็ไม่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นข้อด้อยที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เครื่องแต่งกายมุสลิมมีพื้นที่หัตถ์ยืนของตัวเองได้อย่างมีอนาคตและมีศักดิ์ศรี”

น.ส.ปรารถนา กล่าวอีกว่า กิจกรรมการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม นักออกแบบอิสระหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 เม.ย.2556 ส่งรูปแบบผลงานและประเภทชุดที่ใช้ในการประกวด คือ ชุดลำลองสตรี หรือบุรุษ และชุดทำงานสตรีหรือบุรุษ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มศว ชั้น 15 อาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ถ.โอเคถนนตรี กทม.